



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc với đại biểu cử tri huyện Tiên Hải.

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên các lực lượng tham gia công tác chuẩn bị diễn tập.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

4 huyện đủ điều kiện thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Triển khai quyết định về công tác cán bộ

Chiều ngày 23/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ. Đổng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ

tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, điều động đồng chí Nguyễn Trọng Vinh, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng đến nhận công tác

(Xem tiếp trang 4)
THIÊN AN

Cả nước có gần 8 triệu lượt khách hàng vay vốn ưu đãi

Sáng ngày 23/9, Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức hội nghị trực tuyến về vai trò, hiệu quả tin dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đổng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương các chương

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đổng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đối với người nghèo và các đối tượng

(Xem tiếp trang 2)
MINH HƯƠNG

Công bố quyết định thanh tra tại các cơ sở giáo dục mầm non

Chiều ngày 23/9, UBND tỉnh phối hợp với đoàn thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 474 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đổng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Theo Quyết định, thời kỳ thanh tra tại các cơ sở giáo dục mầm non từ ngày 1/1/2017 đến thời điểm đoàn thanh tra thực hiện thanh tra, thời hạn thanh tra không quá 30 ngày làm việc. Đoàn thanh tra gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Đông Luyến, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Thanh tra

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

Triển khai Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn

Sáng ngày 23/9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Thông báo kết luận số 745-TB/TU ngày 30/8/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình, kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới cho các bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh.

Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo về kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn và các ý kiến thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy kết luận, chỉ rõ các cấp công đoàn đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động về việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tuy nhiên, tỷ lệ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh chưa có tổ chức công đoàn còn khá lớn; nội dung, phương thức hoạt động tại các cấp công đoàn còn chậm đổi mới, thiếu chiều sâu, dàn trải, chưa thiết thực

(Xem tiếp trang 2)
NGUYỄN CƯỜNG

THÀNH PHỐ Hội nghị báo cáo viên

Ngày 23/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị báo cáo viên.

Trong 1/2 ngày, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển dân trí, bỏ thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác"; tuyên truyền, hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử về vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" của Thành ủy Thái Bình...

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng và định hướng tuyên truyền của ban tuyên giáo các cấp để tổ chức thông tin, tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và định hướng dư luận những thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

MINH NGUYỆT

Tinh hoa quê lúa xây miền cực Bắc

(Xem trang 3)



Những người con Thái Bình góp sức xây dựng Hà Giang phát triển.

Nguồn internet

Làm giàu từ nuôi cá lóc

(Xem trang 2)

THÁI THỤY Sáp nhập 21 xã, thị trấn

Theo kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Thái Thụy giai đoạn 2019 - 2021, toàn huyện có 21 xã, thị trấn sẽ sáp nhập thành 9 xã, thị trấn mới.

Trong đó, các xã, thị trấn sẽ thực hiện việc sáp nhập với nhau gồm: Thụy Hồng, Thụy Dũng, Hồng Quỳnh; Thái Dương, Thái Hồng, Thái Thủy; Thụy Phúc, Thụy Dương; Thụy Tân, Thụy An; Thái Hà, Thái Sơn; Thái Thành, Thái Thuận; Thái Học, Thái Tân; Thái An, Thái Hòa; Thụy Lương, Thụy Hà và thị trấn Diêm Điền.

Để việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm đúng kế hoạch, huyện Thái Thụy đang tích cực tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn trong diện sáp nhập bám sát các mốc thời gian trong kế hoạch để hoàn thành. Trong quá trình thực hiện, cần lưu ý làm tốt công tác tư tưởng, bản bạc dân chủ, công khai, minh bạch phương án sắp xếp và đặt tên đơn vị hành chính mới, có hướng giải quyết phù hợp vấn đề trụ sở, tài chính của đơn vị sau khi sáp nhập, xem xét chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...

TRẦN TUẤN

Hợp tác vì phúc lợi đoàn viên Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Liên hiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Bình và Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải (MSB) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhằm mang đến những lợi ích thiết thực, ý nghĩa đến các đoàn viên Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Đây là chương trình mang lợi ích nhiều mặt đến cho các đoàn viên Công đoàn Giáo dục Việt Nam, chăm lo thiết thực về sức khỏe cũng như giúp ích cho sinh hoạt hàng ngày của các đoàn viên noi chung và chăm lo chất lượng nguồn nhân lực trong ngành Giáo dục nói riêng.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, các bên hy vọng sẽ phát huy được lợi thế để

(Xem tiếp trang 2)

LỆ GIANG
(CTV)